

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๐๐/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทีม JIT ดำเนินการวางแผนการทำ Sentinel Surveillance ในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ตลาดสด เป็นระยะๆ ของทุกอำเภอ โดยใช้ AKT ในการตรวจ	- ทีม JIT
๒	ให้กองการกิจ Stockpiling ดำเนินการจัดสรรยา Favipiravir ให้โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๘๐๐-๑,๐๐๐ เม็ด และให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลการใช้ยา Favipiravir ในระบบ Dash board เนื่องจากเขตสุขภาพที่ ๗ จะจัดสรรยา Favipiravir ให้จังหวัด ตามข้อมูลการใช้ในระบบ Dash board	- กองการกิจ Stockpiling
๓	ให้ทีม HVRRT จัดทำสรุปจำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จาก อสม. โดยจำแนกเป็นรายอำเภอ และส่งเข้ากลุ่มไลน์ กวป.	- ทีม HVRRT
๔	ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ เพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป โดยแบ่งสัดส่วนการฉีดวัคซีน จำนวนกลุ่ม ๖๐๘ ต่อกลุ่มอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ : ๒๐ กรณี ๖๐๘ นอกพื้นที่อำเภอ Walk in มาขอรับบริการ ขอให้บริการฉีดให้ด้วย ซึ่งการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจากส่วนกลางจะจัดสรรตามจำนวนที่ฉีดวัคซีนในระบบ Dash board ๔.๒ ดำเนินการฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ ให้ได้จำนวนมากที่สุด และให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เร็วที่สุด จากนั้นส่วนกลางจะจัดสรรวัคซีน AstraZeneca มาให้ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ ตามข้อมูลในระบบ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการสรุปข้อมูลของโรงพยาบาลทุกแห่ง ในการฉีดวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac เป็นเข็มที่ ๔ รายสัปดาห์ ใน ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทำแผนขอสนับสนุน AstraZeneca มาฉีดเป็นเข็มที่ ๒ ใน ๔ สัปดาห์ข้างหน้า และในสัปดาห์ที่ ๕-๘ แต่ละโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ จำนวนเท่าไร ในทุกโรงพยาบาล โดยให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทำแผนขอสนับสนุน AstraZeneca มาฉีดเป็นเข็มที่ ๒ ใน ๔ สัปดาห์ข้างหน้า และการขอสนับสนุนวัคซีนในสัปดาห์ที่ ๕-๘ อีกด้วย	- กลุ่มงาน พนย.

(นายภาคี ทรัพย์พัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม